

**การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA)
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ (ตัวแทน ก.ต.ป.น./อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการบำนาญผู้มีความรู้ความเหมาะสม) ร่วมเป็นกรรมการ โดยออกประเมินทุกโรงเรียน จำนวน ๕๑ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๖

ในการประเมินได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว ๑๐/๒๕๖๔) ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และนำผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ใช้เป็นผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะ และใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน


* * * *



ดร.พิศุทธิ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม
 ประธานการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
 (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)



วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) และติดตามการเดินทางการศึกษา ตามนโยบาย โรงเรียนคุณภาพ ๓ 5 สู่ปัญญา นุกุณิด ชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตวิถี พร้อมด้วย นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ บางกอกแอร์เวย์ส นายจันทรศักดิ์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ บางสาวควนพร ชรรค์ศรี ศึกษาธิการฯ นางสาวณัฐปภา ลุยดำ เจ้าพนักงานธุรการ โดยดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนดเรื่องตรงเอกสารหลักฐานดำเนินงาน ณ โรงเรียนดอนเสียวแดงวิทยาคม และโรงเรียนวัดพันเตา


 <http://sesaonkp.org/>
 **Facebook : สพม.นครพนม**

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพม.นครพนม
 โทรศัพท์ 042-513973 โทรสาร 042-520940
 นางสาวธิดา พงศ์สุภา นักประชาสัมพันธ์



ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ พอ.สพม.นครพนม
 ประธานการประชุมและเลขาธิการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
 (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)



วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ พอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมและเลขาธิการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) และติดตามการพัฒนากิจการศึกษาด้านนโยบาย โรงเรียนคุณภาพ ๓ ๖ สู่ปีคุณคุณภาพชีวิตมีสุข ตามรอยมรดกวิถี พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณทองสี ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศน์วิทยานาน ศรีบุญนาค ผู้อำนวยการศูนย์ บางลาวสีวาพร ธรรม์ศรี ศรีเกษมวิมล นางสุพินญา สูงเกิง เจ้าพนักงานธุรการ โดยดำเนินการประเมินตนเองก่อน และชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมตรวจเอกสารหลักฐานดำเนินงาน ณ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา และ โรงเรียนวังยางวิทยาคม



<http://sesaonkp.org/>



Facebook : สพม.นครพนม

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพม.นครพนม
 โทรศัพท์ 042-513973 โทรสาร 042-520940
 นางสาววิศรา พงศ์สุภา นักประชาสัมพันธ์



วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภคิน ลดาตจกริรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม เป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) และติดตาม การพัฒนาการศึกษา ตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ ๓ วิ สู่ปัญญาคุณมีดี ชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตกรรม” ซึ่งมีคณะกรรมการที่ร่วมประเมิน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายประหยดวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบุลย์ นางละม่อม ศิริสวัสดิ์ เลขานุการ และนางสาวชนันฐปภา สุขดำ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม



งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

โทร ๐ ๔๒๕๑ ๑๗๗๓ โทรสาร ๐ ๔๒๕๒ ๐๙๔๐



วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงคล รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวันศักดิ์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุตาไก่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) และติดตาม การพัฒนาการศึกษา ตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ 3 วิ สู่อุตสาหกรรม 3 วิ ตามรอยนวัตกรรม” ซึ่งมีคณะกรรมการที่ร่วมประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายคมสัน ศรีमानะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมพงษ์ อุมะวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบุลย์ ศึกษาพิเศษ และนางสาวกิริติกา เป่งทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยดำเนินการประเมินตาม องค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน

ณ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม



รายงานภาพ/ข่าว โดย นางสาวกิริติกา เป่งทรัพย์
สพม.นครพนม ๔๒ ถ.ปิ่นนารถราชภัฏ ค.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
โทร.๐๔๒-๕๑๑ ๗๗๓